



ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร
การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย พพ. ได้ขยายระยะเวลาการจัดซื้อ/จัดจ้างฯ จากเดิมที่กำหนดให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้รับการสนับสนุน ลงนามในหนังสือยืนยันกับ พพ. เป็นให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ หากหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด พพ. จะยกเลิกการให้การสนับสนุน และ พพ. ได้ขยายเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการของผู้ได้รับการสนับสนุนจากเดิมออกไปอีกเท่ากับ จำนวนระยะเวลาโครงการเดิมที่ระบุในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยนับตั้งแต่วันที่พฤษภาคมที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ทั้งนี้จำนวนระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการขยายใหม่จะต้องสิ้นสุดภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ พบว่า หน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนบางส่วนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ พพ. ขอแจ้งแก่หน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนทราบ โดย พพ. จะขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) เพิ่มเติม และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการให้กับหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามประกาศกรมฯ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

สำหรับระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร การติดตั้งทดสอบหรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือค่าที่ปรึกษา (ถ้ามี) และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน (ผู้ร่วมโครงการ) ใหม่ พพ. จะขยายเป็นระยะเวลาสิ้นสุดภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาโครงการที่ พพ. ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๑. หากหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด พพ. ให้ถือว่า มีผลเป็นการยกเลิกการให้การสนับสนุนทันที ทั้งนี้เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารก่อนนี้ผู้กผันให้ พพ. ภายใน ๑๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานลงนามในเอกสารก่อนนี้ผู้กผัน

(๒)

๒. หน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน จะต้องมีการส่งรายละเอียดและผลการดำเนินงานที่ต้องรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือยืนยันการขอรับการสนับสนุนฯ ให้ไว้ต่อ พพ. เป็นสำคัญ เว้นแต่กำหนดเวลาส่งรายงานให้ปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกำหนดระยะเวลาใหม่

ทั้งนี้ พพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้การสนับสนุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการได้ หรือต้องระงับการดำเนินโครงการ หน่วยงานตกลงว่าจะปฏิบัติตามประกาศนี้และตกลงว่าจะไม่อุทธรณ์เพื่อเรียกร้องสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน